

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba: Tôn vinh người làm báo tâm sáng, bút sắc, trí bền, đồng hành cùng Quốc hội

23:54 05/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 5/1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí...



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ trao giải.

Sau hai mùa giải được tổ chức thành công, Giải Diễn Hồng lần thứ ba tiếp tục được triển khai hiệu quả, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết sách của HĐND vào cuộc sống. Đây cũng là dịp động viên, khuyến khích các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, HĐND, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước.



Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ 3, tôn vinh 83 tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Phát huy kết quả qua hai lần tổ chức, năm nay, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận được những tác phẩm báo chí với sự tìm tòi mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, thuyết phục, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao. Nhiều bài viết đã nêu bật được những nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác của Quốc hội trong năm 2024.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Đặc biệt, nhiều bài viết phân tích sâu sắc về những đổi mới công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chuyển tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển với tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp, phân quyền triệt để, giao quyền chủ động, đảm bảo linh hoạt trong điều hành của Chính phủ trong bối cảnh tình hình thực tiễn liên tục thay đổi, đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam; 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề với tâm sáng, bút sắc, trí bền, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tìm tòi, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; những vấn đề cấp bách của người dân, doanh nghiệp để phản ánh tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân có giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; giúp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân cả nước.



Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

“Báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực, khát vọng, quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; về đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của cả hệ thống chính trị với mức độ, quy mô của một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; thông điệp về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số với quyết tâm nhất định phải phổ cập chuyển đổi số trong toàn dân; thông điệp về cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không chỉ vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội mà còn vì trách nhiệm với thế hệ tương lai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Sau hơn 11 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí. Hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo đã làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn được 83 tác phẩm xuất sắc nhất để đề xuất Ban Tổ chức trao giải; trong đó, có 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 40 giải Khuyến khích.



Các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương trao giải C cho tác giả, nhóm tác giả

Tại Giải Diên Hồng lần thứ Ba, Tạp chí Người Làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam vinh dự nhận giải C với loạt bài 3 bài có tiêu đề: “Quốc hội với sứ mệnh hoàn thiện thể chế” của nhóm tác giả Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hợi.



Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 tập trung phản ánh về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Cũng tại lễ trao giải, Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 đã chính thức được phát động. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 tập trung phản ánh về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, tập trung phản ánh, phân tích sâu về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử; tổng kết hoạt động của Quốc hội khóa XV, hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng tới công tác bầu cử Quốc hội và HĐND khóa mới. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hồng Phong

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/le-trao-giai-dien-hong-lan-thu-ba%C2%A0-ton-vinh-nguoi-lam-bao-tam-sang-but-sac-tri-ben-dong-hanh-cung-quoc-hoi>